



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

# Thánh Lễ Chúc Thọ Quý Cao Niên Xuân Canh Tý



Tukwila. Hằng năm vào Chúa Nhật gần nhất sau dịp Tết Nguyên Đán, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt có thông lệ tổ chức lễ mừng tuổi thọ cho các vị cao niên trong giáo xứ tuổi từ 70 trở lên. Năm nay thánh lễ chúc thọ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020 tức vào ngày Mồng Chín Tết Canh Tý. Gần 170 cụ ông cụ bà đã ghi danh tham dự Thánh Lễ tạ ơn này. Đây là dịp giáo xứ nêu cao tinh thần bày tỏ lòng hiếu thảo và tri ân các vị cao niên là những vị qua nhiều tầng lớp lớp đã đóng góp công sức vào việc xây dựng cộng đoàn đức tin Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Seattle.



## **Xem Hình**

Cao nguyên tình xanh hôm nay thật tuyệt vời với bầu trời quang đãng, lại có ánh nắng dịu dàng làm cho các cụ ông cụ bà lòng thêm phơi phới khi đến tham dự thánh lễ chúc thọ một cách thoải mái.

Thánh đường hôm nay trông có vẻ trang trọng lạ thường, các cụ ông cụ bà hiện diện khá đông đảo kể cả nhiều vị ngồi xe lăn cũng tham dự, ai nấy đều mang y phục chỉnh tề và được quàng mẽ đay của giáo xứ với hàng chữ : Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúc Mừng Thượng Thọ 2020 với dây đỏ dành cho độ tuổi từ 80 trở lên và dây vàng là độ tuổi dưới 80 .

Đúng 11giờ 30, ca đoàn đọc lời dẫn lễ. Sau lời dẫn lễ, một ca viên lên tiếng : Xin ba hồi chiêng trống ( tiếng chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ trang trọng của nghi lễ mang truyền thống hồn Việt ). Tiếng chiêng trống vừa dứt ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh. Cha chánh xứ chủ tế thánh lễ cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân . Hai Cha đều đã đi vào tuổi thượng thọ cả rồi nhưng cũng rất hăng say giúp các công việc mục vụ cho cộng đoàn giáo xứ một cách nhiệt thành.

Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế ngỏ lời chào đón quý cao niên, ngài nói: Hôm nay giáo xứ trân trọng chào đón quý cụ ông cụ bà đến với giáo xứ trong thánh lễ tạ ơn mừng thượng thọ năm Canh Tý của quý cụ một cách đặc biệt, xin chúc mừng tuổi thọ của quý cụ. Dâng Thánh Lễ hôm nay chúng ta có 2 cha cố cha Nguyễn Sơn Miên và cha Trần Hữu Lân là hai cha cố đã đi vào tuổi thượng thọ nhưng còn lo nhiều chương trình mục vụ và các sinh hoạt giúp cho giáo xứ chúng ta , xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau và cảm ơn 2 cha cố ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu). Sau lời chào mừng là nghi thức làm phép nên cho một số nến mà các giáo dân đã mang đến làm phép trong ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh còn gọi là Lễ Nến.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh . Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Đức Mẹ đem con của

mình dâng trong đền thánh theo luật Môsê và có sự hiện diện của Simêon với đoạn như sau: "... Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lễ luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". ( Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. )



Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng lễ ngài nhấn mạnh về việc Đức Mẹ Dâng Con trong Đền Thánh là một cử chỉ vâng lời của Đức Mẹ, rồi ngài lại liên tưởng đến từng gia đình của các vị cao niên trong giáo xứ, ngài nói: "Quý cụ cũng đã nhiều lần đem con mình vào đền thờ dâng cho Chúa khi con mình được đón nhận Bí tích rửa tội, đó là hình thức dâng con cho Chúa, có nhiều vị cũng đã nhiều lần đền đến đền thờ để dâng con, có vị dâng con đến 15, 16 lần .." liên tưởng đến dịp chúc mừng thượng thọ các vị cao niên ngài nói: với truyền thống tốt đẹp của giáo xứ trong tinh thần cảm tạ và tri ân những vị già nua trong giáo xứ là nghĩa cử như những người con tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, quý cao niên trong giáo xứ hiện diện hôm nay là niềm vui của gia đình giáo xứ trong ngày sum họp để tỏ lòng biết ơn, đây là những vị theo dòng thời gian đã đóng góp công sức, trí tuệ và tài chánh để xây dựng nên cộng đoàn Đức Tin Việt Nam nay là giáo xứ CTTĐVN. Xin Chúa chúc lành và luôn gìn giữ quý cha cùng quý cụ ông cụ bà trong tình yêu của Chúa.."

Sau bài giảng là nghi thức Xức Dầu Thánh cho tất cả các vị cao niên hiện diện trong Thánh Lễ. Quý cha đã xức dầu thánh trên trán và trên đôi bàn tay cho từng vị cao niên. Đây là dấu chỉ chúc lành cho quý cao niên khi đón nhận dầu thánh với niềm tin sẽ được an mạnh về phần hồn cũng như phần xác.

Thánh lễ được tiếp nối qua phụng vụ Thánh Thể sau khi hoàn tất việc xức dầu thánh cho toàn thể quý vị cao niên hiện diện trong Thánh Lễ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh Lưu Công Tiên đại diện Hội Đồng Mục Vụ đã có lời cảm ơn và chúc mừng thượng thọ đến toàn thể quý cụ ông cụ bà.

Để bày tỏ lòng biết ơn các vị cao niên, trường Việt Ngữ Đắc Lộ đã cử 2 em bé một trai một gái lên đọc lời chúc mừng thượng thọ khá hay, cái hay ở chỗ là bé xúu mà đọc tiếng Việt quá hay với giọng đọc rất Việt Nam, mời nghe:

- (Nam) Trước thêm năm mới. Chúng con kính chúc. Cha Nguyễn sơn Miên. Ôn Chúa triền miên Sức khỏe dồi dào. Vui vẻ sớm chiều. Dù tuổi đã nhiều. Mà rất đáng yêu. Tâm hồn luôn trẻ. Càng hát càng hay.

- (Nữ) Chúng con kính chúc. Cha Trần Hữu Lân. Ôn Chúa bội phần- Du tràn ân phúc. Thêm tuổi thêm đức. Vui hưởng lộc trời. Hồn an xác mạnh. Nhân đức rạng ngời. Giúp đỡ giáo dân. Đến gần với Chúa.

- (Nam) Chúng con kính chúc. Quý cụ cao niên. Không vương ưu phiền Bình yên mạnh khỏe. Bên đoàn con trẻ. Chỉ dạy bảo ban. Ôn Chúa miên man. Chan hòa thương mến. Nhân đức nở hoa. Tháng tháng ngày ngày. Tích cực hăng say, Vui trong phụng vụ. Lo việc nhà Chúa. Tươi nở nụ cười. Đẹp nghĩa hy sinh

- (Nữ) Như mùa xuân đến. Quên hết nhọc nhằn. Không ngại khó khăn. Cùng vui cộng tác. Truyền cho con cháu. Bánh tét bánh chưng. Nhộn nhịp tung bưng. Cùng nhau gây quỹ. Xây dựng nhà Chúa. Xin chúc các cụ. Vui hưởng tuổi già. Mừng đón Xuân qua.. Bên đoàn con cháu. Hẹn đến Xuân sau. Mừng thêm tuổi mới.

(Cả 2 cùng vỗ tay kết thúc) Nay cháu hết hơi. Gửi lời thăm hỏi. Nếu khen cháu giỏi. Không khỏi Lì xì. Lì xì. Í mà .. Lì

(Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khá lâu, quý cha và một vài cụ đã tiến lên lì xì. Thánh lễ kết thúc sau phép lành cuối lễ.

Sau Thánh Lễ là buổi tiệc mừng khoản đãi quý cụ ông cụ bà tại Hội trường Giáo Xứ. Đông đảo quý vị cao niên đã tham dự tiệc mừng với sự giúp vui chương trình văn nghệ do các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn khá phong phú. Trong thời gian tiệc mừng, cha chánh xứ đã ân cần đến từng bàn tiệc để chào thăm và tặng quà lưu niệm cho từng vị hiện diện. Buổi tiệc mừng kết thúc gần 3 giờ chiều. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý